



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19



Đổng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra địa điểm được chọn làm phân khu cách ly dịch Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đó là chỉ đạo của đổng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) sáng ngày 16/2. Cùng đi có các đổng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trường Quân sự tỉnh, địa điểm được chọn làm nơi cách ly khi dịch bệnh xảy ra với 220 giường bệnh, cơ sở vật chất, phân khu cách ly đã được chuẩn

bị, bố trí phù hợp, chu đáo. Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Bộ CHQS tỉnh và Trường Quân sự tỉnh không được chủ quan, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tổ chức khảo sát, xây dựng

TRINH CƯỜNG

các phương án đối phó với dịch bệnh theo từng cấp độ khác nhau.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy và Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải, đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị của khu vực cách ly thuộc khoa truyền nhiễm, thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Đổng chí đặc biệt lưu ý các bệnh viện cần xây dựng các kịch bản cụ thể, thực hiện diễn tập quy trình tiếp đón, thăm khám bệnh nhân trong diện nghi ngờ mắc bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh công cộng, nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch Covid-19 của người dân. Đổng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuyên môn, tiếp đón ban đầu, chẩn đoán, cách ly, điều trị kịp thời người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, ứng phó hiệu quả khi dịch xảy ra.

Sau khi sắp xếp, Thái Bình sẽ giảm 26 đơn vị hành chính cấp xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thái Bình giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, toàn tỉnh có 47 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện việc sắp xếp gồm: 33 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp (vì có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định), 11 đơn vị liên quan, 3 đơn vị thuộc diện khuyến khích. Trong đó, Tiên Hải 5 đơn vị, Đông Hưng 11 đơn vị, Thái Thụy 21 đơn vị, Kiến Xương 8 đơn vị, Quỳnh Phụ 2 đơn vị. Đến nay, các huyện đã xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã về: tổ chức bộ máy; bố trí đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp đối dư do sắp xếp.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ triển khai kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Sau 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, các đơn vị hành chính mới của Thái Bình phải hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Như vậy, 47 đơn vị hành chính sau khi sắp xếp sẽ thành lập 21 đơn vị hành chính mới. Toàn tỉnh sẽ còn 260 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 26 đơn vị.

MANH CƯỜNG



Xã Thụy Phúc sẽ sáp nhập với xã Thụy Dương (Thái Thụy) để thành lập đơn vị hành chính mới.

ĐÔNG HƯNG Phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trước ngày 25/2/2020

Thời gian qua, các chi bộ trực thuộc đảng bộ trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tập trung tổ chức đại hội theo đúng quy trình, quy định.

Đến nay, toàn huyện có trên 50% chi bộ tổ chức thành công đại hội, trong đó có 10 xã đã hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở. Đại hội chi bộ cơ sở đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế của địa phương. Các chi bộ còn lại đang khẩn trương tổ chức đại hội đúng theo quy định, hướng dẫn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/2/2020, tiến tới đại hội đảng bộ các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THU HIỀN

Học sinh tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng, chống dịch Covid-19

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 121 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần (từ 17/2 đến hết 23/2) để phòng, chống dịch Covid-19. Như vậy, tính từ ngày 3/2, học sinh Thái Bình nghỉ học 3 tuần để phòng, chống dịch.



Cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục Hưng Hà vệ sinh trường lớp.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống dịch; phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh tự ôn tập kiến thức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng cấp học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

Việc điều chỉnh kế hoạch biên chế năm học và học bù của các cơ sở giáo dục sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể để bảo đảm sự thống nhất trên địa bàn tỉnh và phù hợp với sự điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

DANG ANH

Phát hơn 1.000 khẩu trang miễn phí cho người dân

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình vừa tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19.



Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi cho người dân tại chợ Quang Trung.

Tại chợ Quang Trung và chợ Đê Thám (thành phố Thái Bình), đổng chí cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã phát hơn 1.000 khẩu trang miễn phí và hơn 2.000 tờ rơi cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

THU HOAI

WHO đánh giá Việt Nam xử lý dịch Covid-19 rất tốt

(vietnamplus.vn) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá năng lực của Việt Nam trong việc xử lý các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, kể cả trong việc xử lý dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đã tăng lên đáng kể.



Kết quả này có được sau nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi, bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ... theo yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế (2005). WHO gọi đây là năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp.

Năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam và hiện là Covid-19. WHO ghi nhận Việt Nam đã xử lý dịch Covid-19 rất tốt.

Thêm một kênh thông tin về dịch Covid-19

(chinhphu.vn) Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế vừa chính thức ra mắt ứng dụng chatbot hỏi - đáp về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Ứng dụng chatbot (trợ lý ảo) được phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng giải đáp tự động, liên tục theo thời gian thực (24/7) cho phép nhiều người dùng cùng lúc hỏi - đáp về dịch Covid-19. Đồng thời, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cũng phát triển chuyên trang thông tin về dịch Covid-19, tại địa chỉ <https://ncov.ehealth.gov.vn>.

Như vậy, người dân có thêm một kênh thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, cách phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 do Bộ Y tế ban hành.

Chuyên trang <https://ncov.ehealth.gov.vn> cung cấp những thông tin tổng hợp mới nhất về

(Xem tiếp trang 4)

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN LÃM

Vững tin vào nhiệm kỳ mới

(Xem trang 2)



Ảnh: MINH ĐỨC

Trang 4

HƯNG HÀ

Bảo đảm an toàn mùa lễ hội

Trò ngoan làm việc tốt